



# ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร  
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2281-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 36/2554

## เรื่อง การสัมมนาวิชาการประจำปี 2554 ของ ธปท.

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เราควรต้องหันมาพิจารณาความสำคัญของภูมิภาคเอเชียต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือและรักษาจุดยืนของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก ธปท. จึงจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2554 ในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทย ก้าวไกลไปกับเอเชีย (Keeping Pace with Rising Asia)” ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2554 ณ ห้อง Bangkok Convention โรงแรม Centara Grand at Central World กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำไปประกอบแนวทางการวางกลยุทธ์การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสมกับภาวะแวดล้อมของโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

การสัมมนาแบ่งเป็นสองส่วน โดย ส่วนแรก เป็นการนำเสนอบทความทางวิชาการจำนวน 5 บทความ ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกัน เริ่มจากการประเมินพลังขับเคลื่อนของเอเชีย และตอบคำถามสำคัญว่าจีนจะยังเป็นเสาหลักที่เติบโตเร็วต่อเนื่องเช่นในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ และความคาดหวังที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิภาคเอเชียได้ภายในปี ค.ศ. 2015 นั้น มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และในระหว่างนี้ ไทยต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจภูมิภาค รวมถึงการวางกลยุทธ์ด้านสาธารณสุขไปภาคพื้นฐานที่จะเอื้อต่อการปรับตัวไปสู่โครงสร้างใหม่ ทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ความสามารถของผู้ประกอบการ และบทบาทของภาครัฐ นอกจากนี้ หากเราไม่สามารถเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้อย่างที่คาดหวัง คนไทยยังต้อง “ติดกับ” อยู่ในประเทศหรือไม่ และมีวิธีการใดที่จะสามารถ “ติดปีก” มุ่งสู่การลงทุนภายนอกในบริษัทใหม่

สำหรับใน ส่วนที่สอง จะเป็นการเสวนาระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย

คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ซึ่งมุมมองและความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนา จะช่วยให้การประเมินผลกระทบ และการปรับตัวมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น

ธปท. จะจัดจำหน่ายบัตรเข้าร่วมการสัมมนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในราคาบัตรใบละ 3,000 บาท ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง/ซื้อบัตร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายนโยบายการเงิน ธปท. โทร 0-2283-6980-1, 0-2356-7389 โทรสาร 0-2282-5082 email : [WebTeam@bot.or.th](mailto:WebTeam@bot.or.th) หรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

14 กันยายน 2554